

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สอดถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอดถามที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) และมีมติมอบสำนักงาน กสม. แจ้งความคืบหน้าในที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ต่อไป

๒. การจัดทำ MOU ระหว่าง กสม. กับหน่วยงานต่างๆ และการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ในวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การจัดทำ MOU ระหว่าง กสม. กับหน่วยงานต่างๆ และการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการภายหลังการลงนาม MOU การพิจารณาและการจัดทำ MOU จำนวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย จำนวน ๔ แห่ง กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เข้าร่วมการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับบุคคลในกระบวนการยุติธรรม โดยจะจัดพิธีลงนามในงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓. กำหนดการวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบกำหนดการวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และห้องเสวนา และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การประชุมระดับโลกเครือข่ายเมืองปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ (the Strong Cities Network Global Summit ๒๐๑๘) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเครือข่ายเมืองปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ (the Strong Cities Network Global Summit 2018) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยรัฐบาลแห่งรัฐวิกตอเรียจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด การประชุมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการประชุมสำคัญระดับโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยน

บทเรียน ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานของผู้นำประเทศ ผู้ปกครองรัฐ นายกรัฐมนตรี และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และต่อต้านการก่อการร้ายหรือลัทธิรุนแรงแบบสุดโต่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และเพื่อประโยชน์ระยะยาวในการพัฒนาสำนักงานกสม. ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ